



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙
(COVID-19) ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพบการติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลกกว่า ๓๔ ประเทศ และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนในหลายประเทศแล้ว เพื่อควบคุมสถานการณ์และการป้องกันการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การเข้า - ออกมหาวิทยาลัย ให้ทุกพื้นที่กำหนดทางเข้า - ออกเพียงช่องทางเดียว ยกเว้นพื้นที่ที่มีการจราจรแออัด ให้กำหนดทางเข้า - ออกไม่เกิน ๒ ช่องทาง ผู้ที่เข้ามายังมหาวิทยาลัยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย โดยมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการตรวจคัดกรอง

๒. อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ สำนักงาน หอสมุด หอพักบุคลากรและนักศึกษา กำหนดช่องทางเข้า - ออกอาคารเพียงช่องทางเดียว จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัสสำหรับล้างมือบริเวณทางเข้าอาคาร ทางขึ้นหรือลงระหว่างชั้นในอาคาร กำหนดให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพิ่มการดูแลสุขภาพอนามัยด้านสถานที่ เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ทางเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ และทำความสะอาดจุดสัมผัสทั่วไปด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู เป็นต้น

๓. ห้องเรียน ลดจำนวนที่นั่งเรียนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งเรียนปกติ กำหนดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องปรับอากาศในห้องเรียน โดยการเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และ อาจารย์ที่สอนหน้าชั้นเรียนต้องเว้นระยะห่างจากนักศึกษาอย่างน้อย ๒ เมตร

๔. โรงอาหารจัดพื้นที่นั่งรับประทานอาหารให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก กำหนดที่นั่งรับประทานอาหารห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร จัดพื้นที่รอคิวรับประทานอาหารแยกจากส่วนนั่งรับประทานอาหาร และมีระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๒ เมตร รวมถึงระยะห่างระหว่างทางเดิน อย่างน้อย ๒ เมตร (โดยไม่จัดให้นั่งตรงข้ามกัน) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์กดเจลล้างมือแบบไม่สัมผัส

/จัดทำฉากกั้น...

จัดทำฉกั้นระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า ผู้ประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และ Face Shield เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ เช่น เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้น โรงอาหาร ห้องน้ำ และทำความสะอาดจุดสัมผัสทั่วไปด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น โด๊ะ แก้ว ฝักบัว เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย